



คำสั่งคณะกรรมการศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ที่ ๑๒๖ /๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัยนักศึกษา

ด้วยคณะกรรมการศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กำหนดจัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและปลูกฝังวินัยนักศึกษา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีวินัยในการใช้ชีวิตในสถานศึกษาอย่างมีความสุข ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการอำนวยการ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านบริหารและวางแผน	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีด้านวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ	กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการศาสตร์	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	กรรมการ
หัวหน้าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล	กรรมการ

/หัวหน้าหลักสูตร...

หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนึ่งหม้ม	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต	กรรมการ
หัวหน้าหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	กรรมการ
คณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
อาจารย์กิจกรรมทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
อาจารย์ปกครองทุกหลักสูตรสาขาวิชา	กรรมการ
หัวหน้างานอาคารและสถานที่	กรรมการ
หัวหน้างานสหกิจศึกษา	กรรมการ
หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ	กรรมการ
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และประกันคุณภาพ	กรรมการ
หัวหน้ากิจกรรม	กรรมการ
หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินงาน และร่วมเป็นเกียรติในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

## ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

ผศ.ศุภชัย	อรุณพันธ์	ประธานกรรมการ
นายวิทยา	ศิริคุณ	กรรมการ
นายรอมฎอน	บุระพา	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการ
นายชูเกียรติ	กล้าศักดิ์	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	จันทร์ธา	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่	ประสานงาน กำหนดขอบข่ายกิจกรรม อำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรม และดูแลนักศึกษา	

## ๓. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน

นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	ประธานกรรมการ
นางสาวกาญจนา	ทองดีบ	กรรมการ
นางสาวพรเพ็ญ	จันทร์ธา	กรรมการ
นางสาววิลาวัลย์	ทองนิมิต	กรรมการ
นางณัฐสุดา	นิลโกสัย	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงสุพรรณิ	ศรีปาน	กรรมการ
นางสาวพัชรี	ทองช่วย	กรรมการ
นางสาวอชฌา	ทิมกุล	กรรมการ
นางนภาพร	สมบูรณ์	กรรมการ
นางสาวโยทกา	ทองนิมิต	กรรมการ
นางสาวปิยะวรรณ	บุญชื่น	กรรมการ
		/นางสาวทิพวรรณ...

นางทิพวรรณ	จักรช่วย	กรรมการ
นางสุปรีดา	บุญช่วยแทน	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา	บุญสิทธิ์	กรรมการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา		กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมเอกสารสำหรับการลงทะเบียน และรับลงทะเบียนนักศึกษา

#### ๔. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

ผศ.ปิยวิทย์	สุวรรณ	ประธานกรรมการ
นางสถิรพร	เหล็มเจริญ	กรรมการ
นางสาวดุขฎิ	ประธรรม	กรรมการ
นางเน๊ะ	พันธ์ตัวเอียด	กรรมการ
นางเสาวลักษณ์	เพชรขวัญ	กรรมการ
นางสาวแดง	สุวรรณ	กรรมการ
นางนันทวดี	เกษใหม่	กรรมการ
นางสาวจินตนา	แก้วมาก	กรรมการ
นางสุทิน	แก้วไกร	กรรมการ
นางสำปหิณะ	ประทุม	กรรมการ
นายประไพ	ชาว่อง	กรรมการ
นายชูเกียรติ	กล้าศักดิ์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ในการดำเนินโครงการ

#### ๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ

นางสาวอุทัยทิพย์	บุญนา	ประธานกรรมการ
นางสาวอังคณา	สีม่วง	กรรมการ
นางศศิประภา	ยันตรกิจ	กรรมการ
นางสาวสิริภรณ์	อนุสาย	กรรมการ
นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ต้อนรับวิทยากร คณาจารย์และผู้เข้าร่วมโครงการ

#### ๖. คณะกรรมการฝ่ายบัญชีและการเงิน

นางพิจิตตรา	ทิมกุล	ประธานกรรมการ
นางสาวอัจฉรา	บุญสิทธิ์	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองงค์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เบิกจ่ายเงินในโครงการ

#### ๗. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และงานพิธีกร

นางสาวรมย์นลิน	กำลังรัมย์	ประธานกรรมการ
นางสาวสิริภรณ์	อนุสาย	กรรมการ
นายธเนศ	สีบประดิษฐ์	กรรมการ
นายเปรมณัช	ชุมพร้อม	กรรมการ

/นายสดุดี...



นายสฤติ	ชูสวัสดิ์	กรรมการ
นายชัยชุมพล	ชูราษฎร์	กรรมการ
นายสิทธิมนต์	เชียวเข้ม	กรรมการ
นายวีระพล	เกตุเงิน	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ตามกำหนดการ


๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

นางสาวภัทราภรณ์	เพชรจำรัส	ประธานกรรมการ
นางสาวจิรวรรณ	จิตรวิจารณ์	กรรมการ
นางสาวเพ็ญพักตร์	แก้วทองค้ำ	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ เก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินงานและติดตามประสานงานเพื่อสรุปผลโครงการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตาม วันและเวลาดังกล่าว ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ที่วางไว้ทุกประการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

  
(รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล)  
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์